



สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด บ้านเมือง เดลินิวส์ คอลัมน์ วาไรตี้ แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์	<p>รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ทำดีเพื่อพ่อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า สธ.ได้น้อมนำพระราชดำริสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นค่านิยม MOPH</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชุมพล สุวรรณ นพ.สสจ.จันทบุรี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง สสจ.จันทบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา 9,999 ตัว ที่ประตูน้ำคลองอ่าง (คลองภักดีรำไพ) ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>-เสนอบทความ เทิดอังกวีวิชาการสูงส่ง ทรงพระปรีชาด้านสาธารณสุข โดย ศ.นพ.ธีระ รามสูต ประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงพระมหากษัตริย์คุณในงานด้านสาธารณสุขต่างๆ ทั้งการควบคุมโรคเรื้อรัง โรคเท้าช้าง โรคโปลิโอ และอหิวาตกโรค</p> <p>เตือนล้างมือก่อนกินอาหาร-หลังเข้าห้องน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงนี้มีประชาชนเดินทางไปรอถวายสักการะพระบรมศพเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องรักษาสุขอนามัยให้ดี โดยเฉพาะการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้ถูกวิธีก่อนกินอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ จะช่วยลดอัตราเสี่ยงโรคอุจจาระร่วง และโรคปอดบวมได้</p>
เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ มติชน ไทยโพสต์ คมชัดลึก	<p>การสรรหาเลขาฯ สปสช.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะปล.บอร์ดสปสช. เผยว่า คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ สปสช. ซึ่งมี รศ.ต่อตระกูล ยมนาค เป็นประธาน ได้ส่งรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นเลขาฯ สปสช.ให้กฤษฎีกาตีความ 6 คน ว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 32 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545 หรือไม่ โดยภายใน 1 ปีต้องไม่เป็นการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญา กับ สปสช. ประกอบด้วย 1.นพ.วิทยา ตันสุวรรณนนท์ 2.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง 3.นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา 4.นพ.ชูศักดิ์ โอภาสเจริญ 5.นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ และ 6.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ</p> <p>สำหรับ 6 คน ที่ไม่ต้องส่งชื่อไปตีความ คือ 1.นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการ รพ.ราชบุรี 2.นายปรเมษฐ์ จินา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร 3.นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ ผู้ช่วยกรรมการ รพ.นาหม่อม จ.สงขลา 4.นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 5.นพ.หมอยุ่น ชัยบุษบุตร พกทิพันธ์ อดีตผู้อำนวยการ รพ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร และ 6.นพ.กำจัด รามกุล ที่ปรึกษา สธ.</p> <p>-ด้านนายสมใจ โตศุภวรรณ ประธานคณะทำงานประสานการดำเนินคดี บอร์ด สปสช. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณี นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อดีตรองเลขาธิการ สปสช. ยื่นฟ้องบอร์ดกรณีไม่รับรองตำแหน่งเลขาธิการ สปสช. ว่าเบื้องต้นผู้ฟ้องเรียกร้องเงินค่าเสียหาย 14 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย โดยคำให้การต่างๆ ต้องครบตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน ซึ่งได้ประสานสำนักงานอัยการสูงสุดและเอกสารต่างๆ แล้ว ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาไปอีก 30 วัน และจะดำเนินการสู้คดีในเร็ว ๆ นี้</p>
สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 9 มติชน	<p>ยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ดสปสช.เห็นชอบและอนุมัติหลักการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) หลังจากที่มีมอบให้คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ไปปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนให้ชัดเจนมากขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเชิญผู้แทนคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขและผู้ให้บริการมาร่วมให้ความเห็น</p>
มติชน ไทยโพสต์	<p>วัคซีนไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว ศ.พญ.อุษา ทิสยากร นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย แถลงว่า ขณะนี้มีวัคซีนป้องกันโรคไขเลือดออกครั้งแรกของโลก สามารถควบคุมได้ทั้งหมด 4 สายพันธุ์ จากการคิดค้นร่วมกันของ 13 ประเทศ ใช้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>เวลานาน 50 ปี โดยมีประเทศเม็กซิโกนำไปใช้เป็นประเทศแรก ส่วนประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 คาดว่าจะนำมาใช้ได้ตั้งแต่ปี 2560 โดยมุ่งเป้าไปที่เด็กอายุ 9 ขวบ เนื่องจากมีอัตราการเกิดโรคมามากที่สุดช่วงอายุ 10-14 ปี และอาจจะควบคุมการเกิดโรคได้ 5-6 ปี หรือตลอดชีวิต ซึ่งต้องมีการติดตามและวิจัยเพิ่มเติม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการ สคร. ที่ 12 จ.สงขลา เผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีการระบาดสูงสุดที่ อ.สะเตา อ.สิงหนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบผู้ป่วย 836คน เสียชีวิต 3 คน จึงใช้นโยบาย 3 เก็บเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันโรค</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย</p>	<p>สถานการณ์การตีแม่เหล็ก สิบบุหรี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.แดเนี่ยล เคอร์เทส ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขไทย ทำการสำรวจสถานการณ์การสิบบุหรีของเยาวชนไทย พบว่า เยาวชนไทยเริ่มต้นสิบในช่วงวัยรุ่น ซึ่งพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ได้มุ่งปกป้องเด็กและเยาวชนจากอันตรายของยาสูบและ WHO คาดหวังว่า พ.ร.บ.นี้จะประกาศใช้ได้โดยเร็ว</p> <p>-นพ.สุเทพ เพชรหมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลสำรวจพบนักเรียนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ง่าย โดยร้อยละ 67 สามารถซื้อบุหรี่ได้จากร้านค้าในชุมชน ซึ่งการป้องกันการบริโภคยาสูบในเยาวชนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพราะการบริโภคยาสูบก่อให้เกิดภาวะต่อสังคมไทย ทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภกร อธิบดีกรม สบส. เผยผลสำรวจล่าสุดปี 2558 พบ พื้นที่ที่ตีแม่แอลกอฮอล์มากที่สุดในประเทศ ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยละ 50 รองลงมา คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยาลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน ร้อยละ 49 และ 8 แนวทางลด ละ เลิกถาวร ได้แก่ 1.ต้องตั้งใจจริง 2.ตั้งเป้าหมายว่าจะเลิกเพื่อใคร 3.ปรับเปลี่ยนนิสัยการดื่มที่จะทำให้ดื่มน้อยลง เช่น ดื่มพร้อมกินข้าว ดื่มน้ำเปล่าควบคู่เปลี่ยนแก้วให้เล็กลง ดื่มน้ำดื่ม 4.ตั้งเป้าลดปริมาณให้น้อยลงจนจบในที่สุด 5.หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้ดื่มเหล้าได้ง่ายขึ้น 6.ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมอื่นแทนสังสรรค์ 7.ฝึกปฏิเสธให้เด็ดขาด 8.หาที่พึ่งทางใจ หากไม่สามารถเลิกได้ด้วยตนเอง ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วน 1165</p>
มติชน	<p>การจัดการความโกรธ</p> <p>-เสนอบทความ “บทเรียน...คนดั่งขาดสติและวิธีจัดการ...โกรธ” โดย น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า การตำหนิ หรือการตำหนิ ผ่านสื่อโซเชียล แม้จะเป็นการทำให้บุคคลนั้นตระหนักและรับรู้ว่าจะไม่ควรทำ แต่ก็ควรอยู่ในระดับที่พอดี วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือตัวเองต้องรู้จักจัดการกับความโกรธ หรือรับคำปรึกษาสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323</p> <p>นพ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต แนะนำว่า ต้องเริ่มจากสังเกตอาการตัวเองว่า 1.มีอาการออกทางกาย เช่น ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ 2.อาการทางใจ มีจิตใจว้าวุ่น ไม่มีสมาธิ ลืมง่าย และ 3.เป็นคนโมโหง่ายหงุดหงิดง่าย หากมีปัจจัยเหล่านี้ถือว่ามีความเครียดสะสม ต้องรีบหาวิธีจัดการ</p> <p>นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน ผอ.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ให้ความเห็นว่า ต้องรู้จักจัดการความโกรธมีหลักง่ายๆ แค่ 3 ข้อคือ 1.ต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง 2.ควบคุมให้ได้ และ 3.หาทางระบายออกอย่างเหมาะสม</p>
ข่าวสด	<p>น้ำท่วมภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภกร อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงการดูแลช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมจากฝนตกหนักที่จังหวัดเพชรบุรี ว่า สบส.ได้รับรายงานมีสถานบริการสาธารณสุขถูกน้ำท่วม 5 แห่ง ได้ส่งทีมวิศวกรเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องมือช่างเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทุกแห่งแล้ว และได้สั่งการให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตในภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราชและสงขลา เผ่ากระวังสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง พร้อมสำรองทีมวิศวกรเคลื่อนที่เร็วที่ส่วนกลางอีก 3 ทีม เพื่อสนับสนุนการทำงานในพื้นที่เพิ่มเติม</p>
ข่าวสด	<p>ยกระดับสถานพยาบาลครูเป็นรพ.</p> <p>-เสนอข่าว นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เผยว่า ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสถานพยาบาล สกสค. ให้เป็นโรงพยาบาล สกสค. ขนาด 30 เตียง เพื่อบริการครู บุคลากร และประชาชนในระแวกใกล้เคียง โดยใช้งบประมาณของสกสค.ดำเนินการ เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะเสนอให้บอร์ดสกสค. พิจารณา ก่อนขออนุญาตกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสธ. ประจำปี 2559 พร้อมกล่าวว่า สธ.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 ทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงพระอาราม ซึ่งผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สธ. และประชาชนได้ร่วมทำบุญสมทบองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นเงินทั้งสิ้น 1,740,870.50 บาท</p>
ทีวีช่อง 3, 5, 7, 9 สสท. ThaiPBS TNN	<p>พระราชทานปริญญาบัตรพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ซึ่งเป็นสถาบันสมทบ ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ ม.บูรพา ม.มหิดล ม.สงขลานครินทร์ และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาสังกัด สธ. ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นวันที่ 2</p>
แนวหน้า	<p>การประชุมวิชาการรับมือภัยพิบัติ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเวชศาสตร์ภัยพิบัติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 13 โดยความร่วมมือของ สพจ. คณะแพทยศาสตร์ ม.นวมินทร์ราชอิราษ และ The Board APCDM ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักดับเพลิง เจ้าหน้าที่กู้ชีพ ทหาร นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ ทั้งจากในและต่างประเทศกว่า 400 คน</p>
สยามรัฐ	<p>ประชุมแพทย์โสต ศอ นาสิก อาเซียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โดฬพิณานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 21 Annual Asian Course in Temporal Bone/Ear Surgery จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 พ.ย.59 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด รพ.ราชวิถี</p>
บ้านเมือง	<p>อบรมดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมฟรี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยุทธ โพธารามิก ประธานมูลนิธิโรอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดูแลสุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 พ.ย.59 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม</p>
แนวหน้า	<p>อีโบล่า</p> <p>-เสนอข่าว นักวิจัยในห้องปฏิบัติการคนหนึ่งในเมืองวินนิเพ็ก รัฐแมนิโทบา ประเทศแคนาดา มีความเสี่ยงว่าอาจได้รับเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างทำการทดลอง โดยพบว่ามียารักษาบริเวณตะเข็บของชุดป้องกันที่สวมใส่เพื่อทำการเคลื่อนย้ายสัตว์ทดลองที่ติดเชื้ออีโบล่า ซึ่งได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนฉุกเฉินทันทีหลังเกิดเหตุ ด้วยการแยกกักตัวนักวิจัยเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 21 วัน โดยชายคนดังกล่าวไม่ได้มีการติดต่อใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานในช่วงระหว่างก่อนพบความผิดปกติที่สุด ความเสี่ยงของพนักงานในแล็บ เพื่อนร่วมงาน รวมถึงชุมชน ขณะนี้จึงอยู่ในระดับต่ำ</p>
ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์	<p>เวียดนามผลิตวัคซีนโรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว ประเทศเวียดนามผลิตวัคซีนป้องกันโรคหัดธรรมชาติและหัดเยอรมันได้เป็นครั้งแรก เป็นประเทศที่ 25 ของโลก และประเทศที่ 4 ของเอเชีย สธ.เวียดนามระบุว่า ตั้งแต่ต้นปีหน้าจะส่งวัคซีนไปให้บริการตามท้องถิ่นต่างๆ ภายใต้โครงการขยายระบบป้องกันโรคแห่งชาติ</p>
แนวหน้า	<p>ปัญหาหมอกควันกรุงนิวเดลี.</p> <p>-เสนอข่าว กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เผชิญสถานการณ์หมอกควันพิษที่ร้ายแรงที่สุดในรอบเกือบ 20 ปีอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 10 สาเหตุเกิดจากการเผาขยะการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูกในรัฐต่างๆ รอบกรุงนิวเดลี ควันจากการจุดพลุดอกไม้ไฟจำนวนมากในเทศกาลทิวาลีของศาสนาฮินดูที่เพิ่งสิ้นสุดลง และฝุ่นจากโครงการก่อสร้างต่างๆ รวมไปถึงควันจากท่อไอเสียรถยนต์ ทำให้ประชาชนยังต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกบ้าน</p>

